



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่ ๑๓๒/๒๕๕๖

เรื่อง ขอย้ายวัดโนนระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ นม ๐๐๓๒/๓๒๒๙๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ส่งรายงานการขอย้าย วัดโนนระเวียง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ลุ่มติดกับทุ่งนา เมื่อถึงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากจะทำให้หน้าท่วมบริเวณที่ตั้งวัดเดิม

วัดโนนระเวียง ได้ย้ายไปตั้งในสถานที่แห่งใหม่ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ ห่างจากสถานที่ตั้งวัดเดิมประมาณ ๒๐๐ เมตร อยู่ในที่ตำบลและอำเภอเดียวกัน เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๗๓ ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) เลขที่ ๒๘๘๒ ปัจจุบันมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๙ รูป มีอาคารเสนาสนะที่สร้างถาวรมั่นคงแล้ว คือ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง และโบสถ์ (กำลังก่อสร้าง)

ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (พระธรรมสิทธิเวที) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ไปตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า วัดโนนระเวียง จำเป็นต้องย้ายไปสร้างในสถานที่แห่งใหม่ เนื่องจากสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลาก จะทำให้มีน้ำท่วมขัง และการคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ไม่สะดวกในการประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา จึงย้ายวัดไปสร้างที่แห่งใหม่ ห่างจากที่ตั้งวัดเดิมประมาณ ๒๐๐ เมตร อยู่ติดกับถนนสายสี่ัค - ชัยภูมิ ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด เหมาะสมที่จะเป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์

การย้ายวัดโนนระเวียงได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะภาค ๑๑ แล้ว และได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว

ส่วนที่ดินที่ตั้งวัดเดิม เมื่อมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบและได้ประกาศย้ายวัดแล้วให้ตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดโนนระเวียงต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบให้ย้ายวัดโนนระเวียง ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไปตั้งในที่แห่งใหม่ได้ตามที่เสนอ

(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)

เลขาธิการมหาเถรสมาคม

ดล ว่าง
ศิริศักดิ์ พิภพ
วัด, ว่าง พน
๒๒